



ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา เป็น “จังหวัดคุณธรรม”

จังหวัดนครราชสีมา ตระหนักถึงความสำคัญ ของการรณรงค์ส่งเสริมให้ ส่วนราชการ อำเภอ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ตระหนักในความรับผิดชอบและมีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม เป็นองค์กรคุณธรรม เป็นแหล่งสร้างคนดี เพื่อสังคมดี และเป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

จึงกำหนดให้มีการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมภายในจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่ยากแก้” และ “ความดีที่ยากทำ” เป็นแนวปฏิบัติให้ผู้บริหารจังหวัดและข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน มุ่งมั่นพัฒนาจังหวัด ชุมชน องค์กร อำเภอ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ให้ทุกภาคส่วนมีคุณธรรมนำไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม รวมไปถึงส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม ต่อไป

จังหวัดนครราชสีมา ขอแสดงเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ดังนี้

๑.พอเพียง ประกอบด้วย การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุมีผล ใช้ข้อมูลความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

๒.วินัย ประกอบด้วย การยึดมั่นและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเอง และวินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมาย

๓.สุจริต ประกอบด้วย ความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม กล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม

๔.จิตอาสา ประกอบด้วย การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคมและของประเทศชาติ โดยมีได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนจะถือปฏิบัติเป็นข้อตกลงของจังหวัด ชุมชน องค์กร อำเภอ เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนาใช้หลักคุณธรรมในการดำรงชีวิต บุคลากรทุกคนเกิดจิตสำนึก และพฤติกรรมที่ดีงามเพื่อการอยู่ร่วมกัน ให้มีความสุขเพิ่มขึ้น เกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาตนเองบนฐานคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และขยายผลไปสู่เครือข่ายคุณธรรมต่อไป บนพื้นฐาน ดังนี้

/๑) เราจะยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา...

๑) เราจะยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา โดยนำหลักคุณธรรมทางศาสนามาบูรณาการกับการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ได้อย่างถูกต้อง

๒) เราจะปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จักพอประมาณ และการคำนึงถึงความมีเหตุผลโดยยึดหลักทางสายกลาง

๓) เราจะรักษา สืบสาน ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่งดงาม มีความเอื้ออาทร มีขนบธรรมเนียม ปฏิบัติตามประเพณีที่งดงามของไทย และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของประชาชน

ทั้งนี้ เราจะพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างของความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา อันเป็นรากฐานในการสร้างสังคมดี สังคมคุณธรรม ที่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป



(นายวิเชียร จันทรโณทัย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนครราชสีมา